

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.27 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบ 30.20-30.35 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.27 บาท อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 30.26 แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 30.20-30.35 บาท

* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยระยะนี้เงินบาทชะลอการแข็งค่าหลังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้ามาดูแลค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด

* ขณะที่ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (Trade war) ที่มีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากวานนี้ สหรัฐและจีนได้มีการลงนามข้อตกลงการค้าในระยะที่หนึ่งร่วมกัน โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่า เขาจะยกเลิกภาษีสหรัฐทั้งหมดต่อสินค้านำเข้าจากจีนทันทีที่ทั้ง 2 ประเทศเสร็จสิ้นข้อตกลงการค้าระยะที่ 2 โดยเสริมว่า เขาไม่คาดว่าจะมีข้อตกลงระยะที่ 3 โดยสหรัฐและจีนก็ได้มีการหารือข้อตกลงการค้า ระยะที่ 2 ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สหรัฐและจีนลงนามข้อตกลงการค้าขึ้นต้น

* สำหรับปัจจัยในประเทศ ติดตามกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย (Fund Flow) เข้าออกสินทรัพย์สกุลเงินบาท โดยระยะนี้ ธปท.และรัฐบาลได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า โดยล่าสุดทิศทาง Fund Flow ของไทยยังคงไม่ได้มีทิศทางไปในทางใดทางหนึ่ง เห็นได้จากวานนี้นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร

* นอกจากนี้ มองว่าผู้เล่นในตลาดการเงินจะมีความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากผู้เล่นกังวลว่าธปท.จะมียาแรงขึ้นมาหรือไม่ หลังจากธปท.ออกมาเน้นย้ำการแก้ปัญหาบาทแข็งค่า ซึ่งต้องติดตามอยู่เป็นระยะ

* มองกรอบเงินบาทวันนี้ 30.20-30.35 บาทต่อดอลลาร์

* ปัจจัยที่ต้องติดตามต่างประเทศ คือนี้ติดตามตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐ เดือน ธ.ค.

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.20 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 97.22

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -2,328.13 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,504.65 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์วานนี้เท่ากับ 30.264 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS